

Thi đua chào mừng 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố

Thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (2004 - 2024), các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

P hó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Xác định rõ mục đích, ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua, ngay từ những ngày đầu năm 2024, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình. Các phong trào thi đua được phát động trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng của thành phố Thái Bình... Theo đó, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động hội viên, đoàn viên tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "5 xung kích, 4 đồng hành"... góp phần củng cố khối



Quảng trường 14/10 tại thành phố Thái Bình.

dại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế lao động sản xuất và sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường lựa chọn triển khai xây dựng ít nhất một mô hình tiêu biểu, một công trình thiết thực chào mừng. Nổi bật như: Khối cơ quan chính quyền thành phố tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, góp phần nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, linh hoạt trong xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án nút thắt giao thông, các khu đất tạo nguồn. Khối giáo dục và đào tạo với các phong trào thi đua: "Đổi mới, sáng tạo

trong quản lý, giảng dạy và học tập" gắn với các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Công tác quốc phòng - an ninh với phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội", qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân và cán bộ trong từng khu dân cư, từng cơ quan, doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi như giải bóng đá, giải thể thao ngành giáo dục, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, giao lưu bóng đá thanh niên, liên hoan văn nghệ... chào mừng 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, qua đó tạo không

khí hứng khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Hiện nay, ở các xã, phường đều đang sôi nổi tổ chức các giải thi đấu thể thao, ra mắt các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ. Ngoài ra, các địa phương đều tích cực triển khai các công trình, phần việc cụ thể gắn với chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà Nguyễn Thị Loan, xã Vũ Phúc chia sẻ: Tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, nhân dân trong xã ai cũng mang tâm thế phấn khởi. Đây cũng là dịp để mỗi người dân cảm nhận sâu sắc hơn về sự đổi thay của mảnh đất quê hương và càng thêm trân trọng, tự hào, cũng như tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng yêu cầu: Phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạo khí thế thi đua sôi nổi cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

MINH NGUYỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI PHÚC Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc trong hoạt động giới thiệu sách.

Nhờ triển khai, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc (Thái Thụy) đã tạo ra động lực để cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, học sinh hăng say học tập tiến bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn trường.

Đến Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc những ngày đầu tháng 5, chúng tôi chứng kiến quang cảnh trường lớp khang trang, sạch đẹp; ấn tượng nữa là tinh thần hăng say học tập, giảng dạy của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh thi đua lập thành tích hàng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 sắp tới. Ông Vũ Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hội nghị Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhà trường đã cụ thể hóa phong trào bằng những việc làm thiết thực. Qua đó tạo sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần thúc đẩy dạy tốt, học tốt. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần đoàn kết cao và niềm say mê với chuyên môn nhiệm vụ. Mỗi năm nhà trường đều đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những công việc thiết thực và được cụ thể hóa trong kế hoạch của các tổ nhóm, từng cá nhân để thực hiện, cuối năm có tổng kết, đánh giá việc thực hiện. Trong đó, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...

Khắc ghi lời Bác dạy: "Mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh, say mê với nghề nghiệp và không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt", những năm qua, thầy

giáo Nguyễn Văn Chinh luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc giảng dạy, đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Trường. 14 năm làm công tác chủ nhiệm lớp 5A, ngoài việc đổi mới phương pháp giảng dạy thì tình thương, sự quan tâm, sát sao đến từng học sinh luôn được thầy Chinh chú trọng. Để từ đó động viên các em mỗi ngày đến trường, lớp là một ngày vui. Thầy Chinh chia sẻ: Giáo viên chủ nhiệm phải sát sao với lớp, đến sớm, trước các buổi truy bài, cùng các em truy bài để tạo nề nếp thường xuyên cho các em. Lớp tập chủ nhiệm hiện tại có 29 học sinh. Đặc thù địa phương bố mẹ làm ăn xa, các em ở với ông bà, có những học sinh thì có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, có nhiều học sinh thuộc diện khó khăn, tôi luôn phải tìm hiểu thật kỹ, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng các em, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống để giúp các em dần tiến bộ trong học tập và giảm bớt mặc cảm. Ngoài giúp đỡ về vật chất, đầu năm học, những ngày lễ tết, chúng tôi có những phần quà động viên các em.

Cùng chung tâm nguyện học Bác suốt đời và bằng những việc làm cụ thể nhất, cô giáo Phạm Thị Mến, chủ nhiệm lớp 5B chia sẻ: Học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi giáo viên không chỉ thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống mà phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Bản thân cô Mến vừa là giáo viên chủ nhiệm một lớp đại trà vừa phụ trách rèn đội tuyển môn năng khiếu của cụm là môn Tiếng Việt. Với lòng say mê và chịu khó học hỏi đã giúp cô đạt được nhiều thành công trong nhiệm vụ được giao. Nhiều năm cô Mến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; năm học 2022 - 2023 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, ngay từ đầu các năm học, Chi bộ, Ban giám hiệu Trường Tiểu

học và THCS Thái Phúc chú trọng đưa nội dung bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" vào chương trình giảng dạy tích hợp với các môn học phù hợp. Nhà trường cũng luôn quan tâm xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ, giáo viên phấn đấu, rèn luyện gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu cuộc sống chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Cũng chính từ việc quan tâm giáo dục cho học sinh những đức tính giản dị, sự quan tâm, yêu thương, gần gũi của Bác, giúp các em điều chỉnh hành vi của mình, làm nhiều điều hay, việc tốt. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm khá, tốt năm sau cao hơn năm trước, 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Đối với khối tiểu học, nhà trường có 99,7% trở lên số học sinh hoàn thành chương trình môn học và các hoạt động giáo dục. Nhiều năm liền, Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc đạt tập thể lao động xuất sắc, là đơn vị điển hình của giáo dục huyện Thái Thụy về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023 Trường được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương tạo động lực để mỗi thầy cô giáo và học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội.

LÊ LAN
(Đài TTTH Thái Thụy)



Các vận động viên tham gia giải việt dã thành phố Thái Bình năm 2024.

Tạo điểm tựa để các đối tượng yếu thế an cư

Hơn một năm qua, 28 ngôi nhà được các cấp bộ đoàn trong tỉnh xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Trong mỗi ngôi nhà không chỉ có niềm vui của những người khó khăn về nhà ở mà còn là niềm vui của tuổi trẻ vì đã góp phần giúp người nghèo an cư.

Ông Trần Văn Thiệp, thôn Dũng Thụ Hạ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) nhiều năm trong diện hộ nghèo. Ngôi nhà cũ của ông xuống cấp nặng do ông Thiệp sống một mình, sức khỏe yếu nên không có điều kiện sửa chữa. Thấy hiểu hoàn cảnh của ông, Tỉnh đoàn Thái Bình kêu gọi tài trợ 80 triệu đồng giúp ông xây nhà mới. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ ngày công để hoàn thiện công trình. Ông Thiệp cho biết: Nhân đã được đoàn thanh niên, mạnh thường quân ủng hộ, anh em họ hàng, làng xóm đã cùng giúp tôi xây nhà. Không chỉ được tặng nhà, tặng quà, tôi còn nhận rất nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia trong quá trình xây dựng công trình mơ ước của cuộc đời mình.

Cũng thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình ông Phan Văn Thống, thôn Hưng Đạo, xã Bình Định (Kiến Xương) được Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn hỗ trợ 55 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể huyện Kiến Xương, xã Bình Định, mạnh thường quân, người thân, bà con trong khu dân cư hỗ trợ gia đình ông xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Ông Thống chia sẻ: Tôi giờ mới trút được nỗi lo về nhà ở. Trước đây, mỗi khi vào mùa mưa bão vợ chồng tôi lại lo nhà sập đổ, nay thì yên tâm lắm rồi. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn MTTQ, đoàn thanh niên các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp giúp đỡ để vợ chồng tôi yên tâm sống những năm tháng tuổi già.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở huyện Vũ Thư đi đầu trong việc xã hội hóa các nguồn lực để sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc xây nhà mới là điều vượt quá khả năng của họ. Việc huy động một khoản kinh phí khá lớn để xây dựng nhà không hề đơn giản. Với phương châm "khó đâu gỡ đó", các cấp bộ đoàn đã phát huy nội lực và trở thành "cầu nối" để kết nối, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật liệu xây dựng nhà tình nghĩa. Cùng với đó, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chung tay góp sức bằng nhiều

hoạt động như hỗ trợ ngày công; kiểm tra, giám sát; lo liệu các thủ tục liên quan... Từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn ở Vũ Thư đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 18 ngôi nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động trọng tâm trong phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình. Để thực hiện tốt việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức rà soát, thẩm định danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ với mong muốn giúp các hộ an cư lạc nghiệp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp với các đoàn thể địa phương, tìm hiểu, giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn, ốm định cuộc sống. Hoạt động nhân văn này nhận được nhiều tình cảm, sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân, trở thành cơ sở

Anh Nguyễn Bá Cát chia sẻ thêm: Dù giá trị vật chất hỗ trợ

mỗi ngôi nhà chưa nhiều nhưng vẫn giúp đỡ được nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà vững chãi, ổn định cuộc sống. Hoạt động nhân văn này nhận được nhiều tình cảm, sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân, trở thành cơ sở

được nơi chốn đi về vững chắc của nhiều gia đình nghèo trở thành hiện thực. Việc làm này cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ Thái Bình.

KUÂN PHƯƠNG



Cán bộ đoàn các cấp thăm, động viên bà Vũ Thị Chiến (người thứ hai từ phải sang), thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hộ (Vũ Thư) trong căn nhà mới.